

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕		<input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๙.๒.๔ : จำนวนด้านตามตัวชี้วัดการวิจัยเรื่อง “Doing Business ของธนาคารโลก” ของประเทศไทย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมีอันดับดีขึ้น ด้านการชำระภาษี		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายดุขฎิ สุวัฒน์วิทยากร นายปิติภณ โพธิ์ใต้	ผู้จัดเก็บข้อมูล : ว่าที่ร้อยตรีปวิรรต สมณะ	
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒-๓	โทรศัพท์ : ๐-๒๒๔๑-๐๗๕๕, ๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘	
<p><b>คำอธิบาย :</b></p> <p>อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกในด้านการชำระภาษี หมายถึง ผลการจัดอันดับความยาก – ย่ายในการประกอบธุรกิจด้านการชำระภาษีของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่จัดอันดับโดยธนาคารโลก</p> <p>เกณฑ์การประเมินผลของการวิจัยเรื่อง Doing Business ด้านการชำระภาษี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จำนวนประเภทภาษีที่บริษัทเอกชนต้องจ่าย (จำนวนต่อปี)</li> <li>▪ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี (จำนวนชั่วโมงในหนึ่งปี)</li> <li>▪ อัตราภาษีโดยรวม (ร้อยละ)</li> </ul>		
<p><b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b></p> <p>๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเพื่อการจัดอันดับประเทศไทยในรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ในด้านการชำระภาษี ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ธนาคารโลกนำไปใช้จัดอันดับความยาก – ย่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในรายงานการวิจัยเรื่อง Doing Business</p> <p>๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ระหว่างรอผลการจัดอันดับความยาก – ย่ายในการประกอบธุรกิจด้านการชำระภาษี ของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่จัดอันดับโดยธนาคารโลก</p> <p><b>เกณฑ์การให้คะแนน</b></p> <p>พิจารณาจากอันดับความยาก – ย่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ในด้านการชำระภาษีโดยมีช่วงการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p>		
<b>เกณฑ์การให้คะแนน</b>		<b>ระดับคะแนน</b>
อันดับของประเทศไทยฯ ในด้านการชำระภาษีอยู่อันดับสูงกว่า ๑๐๕		เท่ากับ ๑ คะแนน
อันดับของประเทศไทยฯ ในด้านการชำระภาษีอยู่อันดับที่ ๑๐๓ - ๑๐๕		เท่ากับ ๒ คะแนน
อันดับของประเทศไทยฯ ในด้านการชำระภาษีอยู่อันดับที่ ๑๐๐ - ๑๐๒		เท่ากับ ๓ คะแนน
อันดับของประเทศไทยฯ ในด้านการชำระภาษีอยู่อันดับที่ ๙๗ - ๙๙		เท่ากับ ๔ คะแนน
อันดับของประเทศไทยฯ ในด้านการชำระภาษีอยู่อันดับต่ำกว่า ๙๗		เท่ากับ ๕ คะแนน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
จำนวนด้านตามตัวชี้วัดการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก” ของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมีอันดับดีขึ้นด้านการชำระภาษี	๑.๑๑๑๑	อันดับที่ ๙๖	๕	๐.๑๘๕๒

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

-

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

-

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :

-

หลักฐานอ้างอิง :

-

หมายเหตุ :

หมายเหตุ : หลักฐานอ้างอิงเก็บไว้ตรวจที่ส่วนราชการ